

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Thuận, tiền thân là Trung Tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận. Tháng 4/2010, Trung tâm được nâng cấp thành Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận, sau đó tháng 5/2017 trường được đổi tên thành Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Thuận thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Với sứ mạng “*Đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức, có năng lực, kỹ năng nghề cao, thích ứng với môi trường lao động trong nước và ngoài nước; có ý thức học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội*”. Trải qua gần 15 năm hoạt động và phát triển, Nhà trường đã không ngừng phấn đấu, tập trung đầu tư các nguồn lực, giữ vững chất lượng đào tạo, không ngừng đổi mới mạnh mẽ về mọi mặt nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của người học, mong đợi của xã hội trong bối cảnh mới của nền kinh tế số và toàn cầu hóa.

Kể từ những ngày đầu tiên thành lập, Ban Giám hiệu và tập thể viên chức, giáo viên Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Thuận luôn định hình phát triển hướng tới 3 mục tiêu chiến lược:

- 1. Đào tạo nhân lực có phẩm chất, kỹ năng chuyên nghiệp và kiến thức hội nhập, hướng tới đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.*
- 2. Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nhu cầu của xã hội. Chú trọng đầu tư vào cơ sở vật chất và trang thiết bị. Lấy người học làm yếu tố cốt lõi.*
- 3. Phát triển các ngành nghề đào tạo mới, thực hiện phương pháp đào tạo tiên tiến theo cơ chế đào tạo liên thông giữa các cấp độ và đáp ứng nhu cầu học tập của người học.*

Nhà trường hiện đang đào tạo 06 ngành nghề trình độ Trung cấp, trong đó có 02 ngành nghề TRONG ĐIỂM QUỐC GIA; 14 ngành nghề trình độ Sơ cấp và nhiều chương trình đào tạo nghề thương xuyên. Trong số đó có nhiều ngành nghề rất phù hợp với nhu cầu xã hội. Hàng năm, Nhà trường đã tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề và giới thiệu việc làm cho hàng nghìn người lao động. Bên cạnh đó, Nhà trường luôn quan tâm chú trọng đến hoạt động gắn kết với doanh nghiệp để hình thành chuỗi giá trị gắn kết đào tạo với công nghệ sản xuất và thị trường; cùng phối hợp trên nhiều lĩnh vực như liên kết đào tạo các ngành nghề, liên thông đào tạo lên bậc Cao đẳng, Đại học; hỗ trợ vay vốn học nghề; giải quyết việc làm sau đào tạo; xuất khẩu lao động... Từ đó giúp cho người lao động sau đào tạo có việc làm và thu nhập ổn định, bền vững.

Đứng trước bối cảnh hội nhập toàn diện của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới và làn sóng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nhà trường xác định bên cạnh việc giới thiệu và tạo việc làm cho người lao động, hai giá trị tất yếu mà

Trường có khả năng cung ứng là lồng ghép nhuần nhuyễn các kiến thức, kỹ năng về ngoại ngữ, công nghệ thông tin và khởi sự, khởi nghiệp trong các chương trình đào tạo. Qua đó, học sinh theo học các chương trình của Nhà trường sẽ không chỉ tự tin với những kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp của mình mà còn dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua thách thức để không ngừng phát triển sự nghiệp trong các lĩnh vực phát triển kinh doanh, khởi sự, khởi nghiệp với nghề.

Thời gian qua, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Thuận luôn đón nhận sự đồng hành, chia sẻ trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, được gắn kết với các doanh nghiệp, các cơ quan, ban ngành, tổ chức xã hội trong và ngoài tỉnh.

Trong năm học này, ngành giáo dục nghề nghiệp tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, chương trình, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh thi đua “Dạy tốt - Học tốt” để nâng cao chất lượng quản lý giáo dục toàn diện.

Cảm ơn tất cả các doanh nghiệp và các đơn vị bạn đã luôn hỗ trợ, đồng hành và hợp tác với Nhà trường trong mọi mặt vì sự nghiệp chung. Cảm ơn tập thể viên chức, giáo viên, người lao động và học sinh toàn trường đã nỗ lực, phấn đấu xây dựng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Thuận ngày càng phát triển vững mạnh như hôm nay.

Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Thuận mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, các em học sinh cùng quý phụ huynh trong chặn đường phát triển tiếp theo. Chúng tôi luôn chào đón tất cả các bạn!

Trân trọng!

HIỆU TRƯỞNG
NGUYỄN THỊ THU HÀ